



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองพัฒนาระบบการบังคับคดีและประเมินราคาทรัพย์สิน โทร. ๑๑๗๔

ที่ ยธ ๐๕๐๙/๑๓๒๗

วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘

เรื่อง สรุปรการประชุม AsianSIL Inter-sessional Conference ๒๐๑๕

เรียน อธิบดีกรมบังคับคดี

ตามที่ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย ได้มีหนังสือที่ ยธ ๐๒๑๐๘/ว.๑๙๘๙
เรียนเชิญอธิบดีกรมบังคับคดี เข้าร่วมการประชุม AsianSIL Inter-sessional Conference ๒๐๑๕ ระหว่าง
วันที่ ๔-๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรมพลาซ่าแอทีน กรุงเทพฯ ในหัวข้อ "The Rule of Law and
Development Nexus: A New Deal for Asia?" ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างสมาคมกฎหมาย
ระหว่างประเทศแห่งเอเชีย (AsianSIL) สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย และกระทรวงยุติธรรม
ซึ่งอธิบดีกรมบังคับคดีได้มอบหมายให้ นางรสพร สุขสมพร รองอธิบดีกรมบังคับคดี นางสาวรังสิมา รัตนะ
นิติกรชำนาญการ และนายภัทร เวฒนชัย นิติกรปฏิบัติการ กองพัฒนาระบบการบังคับคดีและประเมิน
ราคาทรัพย์สิน เข้าร่วมการประชุม นั้น

โดยการประชุมครั้งนี้เกิดประโยชน์ต่อประเทศไทยในการส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐได้
ตระหนักถึงความสำคัญของหลักนิติธรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และเป็นการส่งเสริมบทบาทเชิงรุกของ
ประเทศไทยในการผลักดันประเด็นเรื่อง หลักนิติธรรมในกรอบการพัฒนาของสหประชาชาติภายหลังปี
ค.ศ. ๒๐๑๕ และกองพัฒนาระบบการบังคับคดีและประเมินราคาทรัพย์สินเห็นว่า เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดีในฐานะ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ควรยึดมั่นในหลักนิติธรรม คำนึงถึงความยุติธรรมและกฎหมายในการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส
ตรวจสอบได้ และอำนวยความสะดวกยุติธรรมสูงสุดให้แก่ประชาชนสืบไป รายละเอียดปรากฏตามผลสรุปร่วมประชุม
AsianSIL Inter-sessional Conference ๒๐๑๕ ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

2100

(นางสาวยุพาภรณ์ ศิริกิจพานิชย์กุล)

นิติกรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบการบังคับคดีและประเมินราคาทรัพย์สิน

(นางรสพร สุขสมพร)
รองอธิบดี
๑๐ ส.ย. ๒๕๕๘

๑๖/๖

๑๔ ก.ย. ๒๕๕๘

(นางสาวรีนวดี สุวรรณมงคล)
อธิบดีกรมบังคับคดี

สรุปรายงานการประชุม
AsianSIL Inter-sessional Conference ๒๐๑๕
ระหว่างวันที่ ๔-๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ณ โรงแรมพลาซ่าแอธานี กรุงเทพมหานคร

การประชุม	Asian Society of International Law Inter-sessional Conference ๒๐๑๕
หัวข้อ	หลักนิติรัฐและการพัฒนา: ภารกิจใหม่ของเอเชีย?
ผู้จัดการประชุม	ความร่วมมือระหว่างสมาคมกฎหมายระหว่างประเทศแห่งเอเชีย (AsianSIL) สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) และกระทรวงยุติธรรม
ผู้แทนกรมบังคับคดี เข้าร่วมประชุม	นางรสพร สุขสมพร รองอธิบดีกรมบังคับคดี นางสาวรังสิมา รัตนะ นิติกรชำนาญการ กลุ่มงานวิชาการ พป. นายภัทร เว็ดนชัย นิติกรปฏิบัติการ กลุ่มงานวิชาการ พป.
ความเป็นมา	<ul style="list-style-type: none"> > AsianSIL เป็นองค์กรระหว่างประเทศที่ไม่แสวงหากำไร และไม่ใช่องค์การของภาครัฐ ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ.๒๐๐๗ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนกฎหมายระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย > กิจกรรมของ AsianSIL ได้แก่การจัดประชุมรอบสองปี และการประชุมระหว่างสมัยสามัญ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุมคือ นักวิชาการ ผู้พิพากษาในศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ และศาลอาญาระหว่างประเทศ สมาชิกคณะกรรมการกฎหมายระหว่างประเทศ เป็นต้น > ในส่วนของการประชุม inter-sessional meeting นี้ จะเป็นการสนับสนุนการพัฒนาหลักนิติธรรมในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมและช่วยเหลือประชาชนอย่างยั่งยืน ผ่านหลักนิติรัฐ และระบบยุติธรรมทางอาญา
วัตถุประสงค์	<ul style="list-style-type: none"> > การประชุมในหัวข้อ หลักนิติรัฐและการพัฒนา: ภารกิจใหม่ของเอเชีย? นี้ จะสามารถขยายความสัมพันธ์ของผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก และเป็นครั้งแรกที่องค์การสหประชาชาติให้ความสนใจและเข้าร่วมประชุมสัมมนาในเรื่องหลักนิติรัฐและการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้วยการมุ่งเน้นถึงการรวมตัวกันของประชาคมอาเซียนในปี ๒๐๑๕

วาระเปิดประชุม

พระเจ้าหลานเธอ

พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

เนื่องจากเป้าหมายในการพัฒนาเพื่อต่อสู้กับความยากจน (The Millennium Development Goal, MDG) ขององค์การสหประชาชาติจะครบวาระ ๑๕ ปี ในปีนี้ และเพื่อสืบทอดความสำเร็จและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในวาระภายหลังปี ๒๐๑๕ องค์การสหประชาชาติประสงค์ที่จะผลักดันเป้าหมายใหม่เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (The Sustainable Development Goals, SDG) ซึ่งเป้าหมายใหม่ดังกล่าวนี้มุ่งประสงค์ที่จะเน้นถึงหลักนิติธรรมและหลักธรรมาภิบาลทั้งในระดับประเทศและสากล วาระการพัฒนาภายหลังปี ๒๐๑๕ นี้สะท้อนให้เห็นว่าหลักนิติธรรมและหลักธรรมาภิบาลเป็นปัจจัยสำคัญในการเติบโตของระบบเศรษฐกิจอย่างเป็นธรรม สมบูรณ์ และยั่งยืน

นอกจากนี้ เป้าหมายการการพัฒนาอย่างยั่งยืน (The Sustainable Development Goals, SDGs) ๑๗ ประการ กล่าวโดยเฉพาะเป้าหมายลำดับที่ ๑๖ ก็มุ่งสนับสนุนสันติภาพและการพัฒนาสังคมภายในอย่างยั่งยืนเช่นกัน ทั้งในด้านการเข้าถึงความยุติธรรมอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม โดยการประชุมว่าด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่จะมีขึ้นในเดือนกันยายนนี้ ที่นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา จะมีการอภิปรายถึงความสัมพันธ์ระหว่างหลักนิติธรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นวาระเพื่อการพัฒนาภายหลังปี ๒๐๑๕

ในส่วนของภูมิภาคเอเชียซึ่งมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว จึงมีความจำเป็นที่จะต้องยึดหลักนิติธรรมเพื่อให้การพัฒนานั้นเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน หลักนิติธรรมนั้นจะก่อให้เกิดความเป็นธรรมของกฎหมาย ทั้งในส่วนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การพัฒนาอย่างสมดุล การมีส่วนร่วมของสาธารณะในการร่างกฎหมาย การตรวจสอบถ่วงดุลการใช้อำนาจรัฐ การทำให้กระบวนการยุติธรรมเป็นที่ยอมรับ และการป้องกันการใช้อำนาจโดยมิชอบและการคอร์รัปชัน

โดยการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนซึ่งประกอบไปด้วยสามเสาหลัก ได้แก่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประชาคมความมั่นคงทางสังคมอาเซียน และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ภายในปี ๒๐๑๕ นี้ จะก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายของประชาชน สินค้า บริการ และเงินทุนภายในชาติสมาชิกอย่างเสรี ในขณะเดียวกันอาชญากรรมในรูปแบบต่างๆก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้ ดังนั้นการพัฒนากฎหมายหรือกฎระเบียบเพื่อรองรับการรวมตัวกันของประชาคมอาเซียนจึงมีความจำเป็นเช่นเดียวกัน

เนื่องจากการทรัพยากรมนุษย์เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาที่ยั่งยืน การที่จะริเริ่ม

	<p>ใช้บังคับหลักนิติธรรม และการปลูกฝังวัฒนธรรมการคำนึงถึงกฎหมายจึงต้องเริ่มจากการพัฒนาคน ด้วยเหตุนี้สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยจึงร่วมกับสมาคมกฎหมายระหว่างประเทศแห่งเอเชียจัดให้มีการสัมมนาของเยาวชนผู้แทนของชาติในภูมิภาคเอเชียควบคู่กับการประชุมในครั้งนีเพื่อปลูกฝังให้เยาวชนรู้จักและเห็นความสำคัญของหลักนิติธรรมกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน</p>
<p>ศาสตราจารย์ ดร. สุรเกียรติ์ เสถียรไทย</p>	<p>ในศตวรรษที่ ๒๑ ภูมิภาคเอเชียมีประชากรมากกว่าครึ่งหนึ่งของประชากรทั้งหมด และผลิตภัณฑ์มวลรวมของภูมิภาคเอเชียในทศวรรษที่ผ่านมาสะท้อนให้เห็นว่าภูมิภาคเอเชียมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและเข้มแข็ง และมีส่วนสำคัญในการเติบโตของเศรษฐกิจโลก การพัฒนาอย่างรวดเร็วของภูมิภาคเอเชียนี้จะก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนและความเป็นอยู่ที่ดีแก่ทุกคน</p> <p>เมื่อเดือนกันยายน ๒๐๑๒ การประชุมสมัชชาสหประชาชาติยอมรับผลการประชุมที่ ๖๗/๑ ของการประชุมระดับสูงของสมัชชาสหประชาชาติว่าด้วยหลักนิติธรรมในระดับชาติและระดับสากล ซึ่งในย่อหน้าที่ ๗ ของผลการประชุมดังกล่าวกำหนดให้ผู้นำประเทศและผู้บริหารระดับสูงยึดหลักนิติธรรมกับการพัฒนาในการดำเนินนโยบายให้ตระหนักถึงความสำคัญของหลักนิติธรรมต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาที่ยั่งยืน การต่อสู้กับความยากจน และการคำนึงถึงสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน ตลอดจนสิทธิในการพัฒนา</p> <p>ดังนั้น หากภูมิภาคเอเชียมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างรวดเร็วทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม หลักนิติธรรมจะต้องเป็นส่วนสำคัญของการพัฒนาดังกล่าวด้วย ด้วยเหตุนี้การประชุมในครั้งนีจึงจัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “หลักนิติธรรมกับการพัฒนา: ภารกิจใหม่ของเอเชีย?”</p>
<p>หัวข้อที่ ๑ เรื่องหลักนิติธรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน : วาระการพัฒนากายหลังปี ค.ศ.๒๐๑๕</p>	
<p>ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ธานี ทองภักดี Luc Stevens Howard Varney Steven Malby</p>	<p>การพัฒนาที่ยั่งยืนนั้นต้องยึดหลักนิติธรรมในการพัฒนาทั้งในระดับประเทศ และระดับสากล ซึ่งประกอบไปด้วย การคำนึงถึงสิทธิมนุษยชน การมีระบบกฎหมายที่ชัดเจนแน่นอนเพื่อการใช้บังคับกฎหมายเป็นไปด้วยความเที่ยงตรง ตรวจสอบได้ มีระบบบริหารจัดการที่ดี มีธรรมาภิบาล สามารถให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยง่ายและเท่าเทียม เป็นต้น</p> <p>ประเทศไทยภายใต้การนำของสมเด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ได้สนับสนุนเป้าหมายลำดับที่ ๑๖ (Goal ๑๖) ของแผนการพัฒนาของสหประชาชาติ ที่มุ่งสนับสนุนสันติภาพและการพัฒนาสังคมภายในอย่างยั่งยืน กลุ่มประเทศอาเซียน และกลุ่มประเทศคอมมอนเวลท์ก็ให้การสนับสนุนเป้าหมายลำดับที่ ๑๖ เช่นกัน</p>

	<p>ดังนั้น ในปัจจุบันระดับสากลได้ตระหนักถึงความสำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาของคนด้อยโอกาส คนจน สตรี และเด็ก ความไม่เท่าเทียมในด้านต่างๆ และสนับสนุนให้มีการบรรจุหลักนิติธรรมเป็นส่วนหนึ่งของตัวชี้วัดเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ ในการนี้ UNDP ยินดีให้ความช่วยเหลือแก่องค์กรและชาติต่างๆ ในการร่างกฎหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน</p>
<p>หัวข้อที่ ๒ เรื่องกฎหมายระหว่างประเทศและการปกป้องผู้หญิงและเด็ก</p>	
<p>นรชิต สิงหเสนี พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา Roberta Clarke Bijaya Rajbhandari Kate Lappin Christian Ranheim</p>	<p>พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทรงดำรงก่อตั้งโครงการสนับสนุนสิทธิและความเป็นอยู่ที่ดีแก่ผู้ต้องขังหญิง (The Enhancing Lives of Female Inmates, ELFI) เพื่อต่อต้านความรุนแรงในเด็กและสตรี ซึ่งได้รับการยอมรับจากองค์การระหว่างประเทศ ดังนั้น โครงการนี้จึงมุ่งกระตุ้นและสร้างความตระหนักในการคำนึงถึงการปฏิบัติต่อเด็กและสตรีในระบบยุติธรรมทางอาญา นอกจากนี้ องค์การสหประชาชาติโดยที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยที่ ๖๕ ได้ให้ความเห็นเมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ ต่อข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำและมาตรการที่มีใช้การคุมขังสำหรับผู้กระทำความผิดที่เป็นหญิง (United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non - Custodial Measures of Women Offenders) หรือเรียกเพื่อเป็นเกียรติกับประเทศไทยว่า ข้อกำหนดกรุงเทพ (Bangkok Rules) ทำให้ข้อกำหนดดังกล่าวมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการ ซึ่งถึงแม้จะไม่มีฐานะเป็นกฎหมายที่มีสภาพบังคับที่ประเทศต่างๆต้องปฏิบัติตามแต่ก็เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงที่ยอมรับกันในระดับสากลและประเทศต่างๆ ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้สอดคล้องกับข้อกำหนดกรุงเทพเพื่อยกระดับมาตรฐานของการราชทัณฑ์ของประเทศนั้นๆ</p> <p>โดยการพัฒนาระบบการยุติธรรมนั้นควรคำนึงถึงหลักการ ๕ ประการ คือ (๑) ความยุติธรรมอย่างเสมอภาค (๒) ความยุติธรรมทางเศรษฐกิจ (๓) ความยุติธรรมทางสังคมและเพศ (๔) ความยุติธรรมต่อสิ่งแวดล้อม (๕) ความยุติธรรมที่ตรวจสอบได้</p> <p>ผู้อภิปรายได้นำเสนอผลการวิจัยที่พบว่า บทบัญญัติทางอาญาในภูมิภาคอาเซียนนั้น กำหนดให้ผู้กระทำความผิดที่ต้องรับผิดทางอาญามีอายุต่ำกว่าภูมิภาคอื่นๆ กล่าวโดยสรุป ผู้ร่วมอภิปรายเห็นว่าการคำนึงถึงการคุ้มครองสิทธิเด็กและสตรีนั้นไม่จำกัดเพียงแค่ชาติสมาชิกขององค์การสหประชาชาติเท่านั้น แต่ในระดับสังคมก็ควรให้ความสำคัญในเรื่องนี้เช่นเดียวกัน</p>

หัวข้อที่ ๓ เรื่องกฎหมายระหว่างประเทศ องค์การอาชญากรรม และการควบคุมยาเสพติด

Raul C. Pangalangan
 ตระกูล วินิจนัยภาค
 ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล
 Valerie Lebaux
 Yong Chul Park

เนื่องจากการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน อาจก่อให้เกิดการเพิ่มขึ้นของอาชญากรรมต่างๆ เช่น การค้ามนุษย์ การค้ายาเสพติด การเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย การก่อการร้าย อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ เป็นต้น ความร่วมมือในการพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องจึงมีความจำเป็นในการเตรียมความพร้อมการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน โดยปกติกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเป็นกฎหมายภายในของแต่ละประเทศ แต่ต่อมาแต่ละประเทศต่างเห็นถึงความสำคัญของการร่วมมือในการต่อต้านอาชญากรรมระหว่างประเทศ จึงเกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆในภูมิภาค เช่น เจ้าหน้าที่ตำรวจ ศาล การเปิดเผยข้อมูลบัญชีสถาบันการเงิน เป็นต้น

ในประเทศไทย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีโครงการเนื่องในพระราชดำรินในการขจัดปัญหายาเสพติด การค้ามนุษย์และการทำลายป่าในเขตภาคเหนือของประเทศไทย เช่น อำเภอดอยตุง จังหวัดเชียงราย ซึ่งโครงการดังกล่าวยังมีส่วนช่วยพัฒนาในเรื่องการศึกษา การจ้างงาน และเศรษฐกิจอีกด้วย

การพัฒนาหลักนิติธรรมอย่างยั่งยืนนั้นต้องมุ่งถึงการพัฒนาประชาชน การทำให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางในการต่อต้านปัญหาเสพติด การให้ประชาชนและสังคมมีส่วนร่วมในการต่อต้านยาเสพติด เช่น หมู่บ้านในดอยตุงมีคณะกรรมการในหมู่บ้านวางกฎเกณฑ์การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งคณะกรรมการมาจากชาวบ้านในหมู่บ้านมาวางกฎเกณฑ์ร่วมกัน

สำหรับสาธารณรัฐเกาหลีได้มีการบัญญัติกฎหมายต่อต้านการคอร์รัปชันซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในปลายปี ๒๐๑๖ ที่กำหนดให้กฎหมายสันนิษฐานเด็ดขาดว่าการให้ของขวัญมูลค่าเกินกว่า ๓,๐๐๐ เหรียญสหรัฐต่อปีเป็นความผิด ทั้งนี้ การคอร์รัปชันเป็นเหตุก่อให้เกิดหรือเป็นการสนับสนุนให้เกิดองค์กรอาชญากรรมและยาเสพติด

หัวข้อที่ ๔ เรื่องหลักนิติธรรมและการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม

Shin-ichi Ago
 Patrick Burgess
 Terutoshi Yamashita
 Nihal Jayawickrama
 วิพล กิติทัศน์าสสรชัย

เนื่องจากศาลเป็นอิสระจากการเมืองและเศรษฐกิจ ดังนั้นระบบศาลยุติธรรมจึงเป็นองค์กรหลักและสำคัญที่จะธำรงไว้ซึ่งหลักนิติรัฐ ซึ่งจะส่งผลถึงความน่าเชื่อถือและอำนวยความสะดวกต่อการพัฒนาและการลงทุนทางเศรษฐกิจในอาเซียน
 ร่างกฎหมายแม่แบบขององค์การสหประชาชาติว่าด้วยความช่วยเหลือทางกฎหมาย (Draft of UN Model Law on Legal Aids) เน้นถึงความสำคัญของการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ซึ่ง

หลักการพื้นฐานประกอบด้วย (๑) การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายเป็นความรับผิดชอบของศาลยุติธรรม (๒) ผู้ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายต้องมีความเป็นอิสระ (๓) การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายมีความเพียงพอและเหมาะสมต่อความต้องการ

ศาลยุติธรรมจะต้องมีการทำความเข้าใจถึงหลักนิติธรรมในการดำเนินกระบวนการพิจารณาตลอดจนพิพากษาคดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในคดีอาญา และจะต้องมีการให้ความรู้แก่ประชาชนเพื่อให้ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมต่อกระบวนการยุติธรรมทางอาญาได้

หัวข้อที่ ๕ เรื่องกฎหมายระหว่างประเทศและการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน

ไชยวัฒน์ บุณนาค
Jose Isidro Camacho
David Smith
กอบศักดิ์ ชูติกุล
Michael Ewing-Chow

การรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนต้องประกอบไปด้วยการเพิ่มผลประโยชน์ในการมีระบบกฎหมายทางเศรษฐกิจในรูปแบบเดียวกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่อง การบริหารจัดการองค์กรที่ดี และการมีองค์กรและกฎหมายในทางเศรษฐกิจเป็นรูปแบบเดียวกัน เช่น เขตการค้าเสรี FTAs, ข้อตกลงทางการค้าในภูมิภาค RTAs, ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการซื้อขายหลักทรัพย์, กฎหมายขัดกัน, กฎหมายแข่งขันทางการค้า เป็นต้น ข้อตกลงทางการค้าจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งของการทำธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จอย่างเช่น การมีข้อตกลงให้ใช้การระงับข้อพิพาททางเลือก(ที่ไม่ต้องดำเนินการทางศาล) ADRs, การก่อตั้งอนุญาโตตุลาการต่างๆในภูมิภาค เป็นต้น

แนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน ได้แก่ (๑) การพัฒนาจากสังคมชนบทสู่สังคมเมือง (๒) การเพิ่มขึ้นของอัตราการบริโภค จนสามารถกล่าวได้ว่าในอนาคต ภูมิภาคอาเซียนจะเป็นภูมิภาคที่มีอัตราการบริโภคในระดับสูง (๓) การพัฒนาสาธารณูปโภค (๔) ความมั่งคั่งของประชากรในภูมิภาคสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง (๕) การประกอบธุรกิจในรูปแบบขององค์กรธุรกิจข้ามชาติ ซึ่งแนวโน้มต่างๆ เหล่านี้สะท้อนถึงการขยายตัวเศรษฐกิจในภูมิภาคนี้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ซึ่งต้องการความร่วมมือระหว่างชาติสมาชิกในการพัฒนากฎหมายเพื่อตอบสนองและอำนวยความสะดวกต่อความต้องการเหล่านั้น

นอกจากนี้แล้ว การศึกษาในเรื่องหลักนิติธรรมและหลักธรรมาภิบาลเป็นสิ่งจำเป็นต่อการรวมตัวกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สถาบันการศึกษาต่างๆในประเทศสมาชิก โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนกฎหมาย ควรมีการปลูกฝังให้นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม ยึดหลักนิติธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพทั้งในระดับภายในประเทศ และระดับภูมิภาค เพื่อให้เศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

<p>ประโยชน์ที่ได้รับ</p>	<ul style="list-style-type: none"> > ได้ตระหนักถึงความสำคัญของหลักนิติธรรมต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน > ส่งเสริมบทบาทเชิงรุกของประเทศไทย ในการผลักดันประเด็นเรื่องหลักนิติธรรมในกรอบการพัฒนาของสหประชาชาติภายหลังปี ค.ศ.๒๐๑๕ > กรมบังคับคดี ในฐานะหน่วยงานที่ใช้อำนาจรัฐในการบังคับใช้กฎหมาย ได้ปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ ซึ่งกำหนดให้หน่วยงานของรัฐยึดหลักนิติธรรมในการอำนวยความสะดวกยุติธรรมแก่ประชาชน และการพัฒนาการบริการประชาชนต่อไป ดังนั้น ประชาชนในฐานะผู้รับบริการจากภาครัฐ สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม และได้รับความคุ้มครองจากการใช้อำนาจรัฐโดยหลักนิติธรรม
<p>ข้อเสนอแนะ วัชร + 11/11/25</p>	<ul style="list-style-type: none"> > ให้เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี ในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐ ใช้อำนาจรัฐในการปฏิบัติงาน อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดมั่นในหลักนิติธรรม คำนึงถึงความยุติธรรมและกฎหมายในการปฏิบัติงาน และอำนวยความสะดวกยุติธรรมสูงสุดให้แก่ประชาชนในฐานะผู้รับบริการจากภาครัฐ อย่างต่อเนื่องสืบไป



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ... กบค. กองพัฒนาระบบการบังคับคดีและประเมินราคาทรัพย์สิน โทร. ๐-๒๘๘๗-๕๑๕๕.....

ที่ ยธ.๐๕๐๙/..... วันที่ กรกฎาคม ๒๕๕๘.....

เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุมระหว่างประเทศเรื่องการบังคับคดีแพ่งในบริบท...
ของการผนวกรวมตัวทางเศรษฐกิจที่เป็นพลวัต เข้าร่วมการประชุมและร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำ

เรียน รอง ปยธ.(บยธ.)

ตามที่ กรมบังคับคดีมีกำหนดจัดการประชุมระหว่างประเทศเรื่องการบังคับคดีแพ่งในบริบทของการผนวกรวมตัวทางเศรษฐกิจที่เป็นพลวัตขึ้น ในระหว่างวันที่ ๒๖-๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เพื่อเป็นเวทีในการส่งเสริมการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความร่วมมือระหว่างกันในเรื่องระบบการบังคับคดีแพ่งระหว่างผู้บริหารระดับสูงในกระบวนการยุติธรรมและภาคเศรษฐกิจ นักวิชาการ ผู้แทนจากภาคเอกชนที่ปรึกษากฎหมาย สื่อมวลชนและผู้แทนระดับสูงและผู้เชี่ยวชาญของหน่วยงานผู้รับผิดชอบจากประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศคู่เจรจา ได้แก่ สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งผู้แทนจากหน่วยงานหรือองค์กรระหว่างประเทศ เช่น ธนาคารโลก และสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศ นั้น

เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้เข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศเรื่องการบังคับคดีแพ่งในบริบทของการผนวกรวมตัวทางเศรษฐกิจที่เป็นพลวัต ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงและผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ รวมทั้งผู้บริหารในกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมรวมทั้งสิ้น ๓๓๐ คน กรมบังคับคดี จึงขอเรียนเชิญท่านกรุณาให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมระหว่างประเทศเรื่องการบังคับคดีแพ่งในบริบทของการผนวกรวมตัวทางเศรษฐกิจที่เป็นพลวัต ในวันจันทร์ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๙.๐๐ - ๙.๔๐ นาฬิกา และเป็นประธานในงานเลี้ยงอาหารค่ำผู้เข้าร่วมการประชุมเวลา ๑๘.๓๐ - ๒๐.๓๐ นาฬิกา ของวันดังกล่าว ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพมหานคร รายละเอียดปรากฏตามกำหนดการที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณารับเชิญ

(นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล)

อบค.